

‘อนันตพร’ รวบรวมผลงาน มอบนโยบาย ปี 2561 ย้ำทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้



รายงานพิเศษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพลังงานปี 2561 โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ซึ่งได้กำชับให้บุคลากรกระทรวงพลังงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโอกาสครบรอบ 15 ปีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน และก้าวสู่วินาที 16 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการทำงาน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน รัฐบาลมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระยะยาวภายใต้กรอบการทำงานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการดำเนิน

งานของกระทรวงพลังงานดำเนินการตามกรอบและสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาล โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงทุกปี เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงพลังงานมีบทบาท

กระทรวงพลังงานในปี 2561 นี้ ยังคงเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แต่ให้มีการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อทดแทน



สำคัญในการพัฒนาประเทศใน 2 มิติคือ มีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะระบบพลังงานที่มีความมั่นคง มีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและมีต้นทุนพลังงานที่แข่งขันได้และบทบาทในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาคพลังงานที่ปัจจุบันภาคพลังงานมีมูลค่าการลงทุนปีละหลายแสนล้านบาท

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของ

การนำเข้าจากต่างประเทศ และการปรับแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อตกลงผูกมัดในเชิงพันธสัญญา กับต่างประเทศ อาทิ การลดการปล่อย CO2 ตามข้อตกลง COP21 เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวย้ำว่าการจะบรรลุภารกิจตามที่กล่าว



ได้จำเป็นต้องมีการพัฒนาการทำงานของ
ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ในทุก
ระดับ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติ
งานสูงโดยปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในเชิง
รุก มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูป
ธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สำหรับการมอบนโยบายของ พล.อ.

อนันตพร ครอบคลุมใน 2 ส่วนหลัก กล่าว
คือ นโยบาย การบริหารงานด้านพลังงาน
และนโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติ
งานภายในกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
โดยเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การจัด
ซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใสในระบบ
สัญญาคุณธรรมมาใช้ สำหรับการพัฒนา
บุคลากรนั้น จะต้องสร้างคนให้สามารถ
คิดในเชิงกลยุทธ์ได้และมีทักษะการปฏิบัติ
งาน สามารถทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน